



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HUACHIEW CHALERM PRAKIET UNIVERSITY

18/18 ถนนพรรัตน์ กม.ที่18 (บางนา-ตราด) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

18/18 Debaratana Road, k.m. 18 (Bangna-Trad) Bangplee District, Samutprakarn 10540, THAILAND

โทร. 0-2312-6300 โทรสาร 0-2312-6237 Tel. (662) 312-6300-73 Fax. (662) 312-6237

<http://www.hcu.ac.th>

มจก.กท.016

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ /2564

เรื่อง ให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

.....
เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับมาแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยง การสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศดังนี้

1. ให้นักศึกษาสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ในวันที่ 9 , 19 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กรณีที่บุคลากรสายสนับสนุนท่านใดที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายด้วย

2. ให้นักศึกษาสายอาจารย์ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ในวันที่ 9 , 19 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา และตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ทั้งรายวิชาบรรยาย(ทฤษฎี) และรายวิชาปฏิบัติ อนึ่ง หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนมากและไม่สามารถเข้าห้องเรียนพร้อมกันได้ในวันเดียว อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณากำหนดวัน-เวลาและจำนวนในการเข้าห้องเรียนให้เหมาะสมแล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้คณะวิชากำกับและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค


3. หากนักศึกษามีข้อจำกัดและ/หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าห้องเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวมาเพื่อเรียน ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบและไม่ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นเป็นการขาดเรียน โดยในรายวิชาบรรยาย (ทฤษฎี) ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียน สำหรับรายวิชาปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือการมอบหมายงานทดแทน

4. การฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการหรือองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ/หรือมีใช้ทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกงาน และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการต้องให้ความยินยอม จึงจะออกฝึกงานได้ ทั้งนี้ ให้อาจารย์นิเทศและคณะวิชากำกับดูแลและติดตามการฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน

5. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้บุคลากรทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564



(อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

